



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำ นางอุษา ปานแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์วิรัช หฤทัยชนานันต์ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และ นางพัชรี ตั้งตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สืบต่อจาก นางวารุณี วารัญญานนท์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี</p> <p>2. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม AVRDC Board ที่ Hyderabad, India เมื่อวันที่ 9 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2552</p> <p>3. สืบอันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ ที่ได้รับอนุมัติในวงเงินว่าจ้างสูงสุด ปีงบประมาณ 2551 และ 2552</p> <p>4. สืบอันดับ โครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสูงสุด ปีงบประมาณ 2551 และ 2552</p> <p>5. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>6. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศบุคลากรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>7. มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลจากศิษย์เก่าว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ได้มอบรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดอบรมเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>มหาวิทยาลัยใคร่ขอความร่วมมือจากคณะ สำนัก สถาบัน ทั้งหมด พยายามปรับข้อมูลในเว็บไซต์ของตนให้เป็นปัจจุบัน โคมมหาวิทยาลัย จะกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกันและ แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด หากเลยกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว หน่วยงานยังไม่ ดำเนินการ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของแต่ละ หน่วยงานและคิดค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานนั้น ๆ</p> <p>8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องโถงใต้ โรงแรมรามการ์เด้นส์ และ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ปroudเป็เรื่อง” ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องโถงใต้ โรงแรมรามการ์เด้นส์</p> <p>9. การฝึกงานของนิสิต มหาวิทยาลัยกำลังจะพิจารณารูปแบบ การฝึกงานนิสิต โดยผสมผสานกับการฝึกงานในรูปแบบเดิม</p> <p>10. มหาวิทยาลัยมีโครงการนานาชาติหลายโครงการ จึงขอให้ หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมรองรับ ชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>11. ตามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2552 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และทีมงาน ที่ดำเนินการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับพระดำรัส ชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>12. ขอขอบคุณและชมเชยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับโรคไข้หวัด H1 N1 ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ช่อง 6 ในเวลาที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ และขอให้คณะต่าง ๆ พิจารณาและ</p>	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เป็นปัญหาระดับประเทศด้วย ถ้าคณะใดมีอาจารย์เป็นคอลัมน์นิสต์ในหนังสือพิมพ์จะได้รับประโยชน์ในการช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง 13. ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือชนิดไม่ใช้น้ำ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีข้อดี คือ ง่าย ปลอดภัยใช้ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เป็นสารสกัดจากสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สารสกัดจากพลู สารสกัดจากมังคุดและน้ำมันหอมระเหยจากทีทรี	
2	คณะกรรมการการศึกษา มก.	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดรหัสวิชาของวิทยาเขต	อนุมัติในหลักการ โดยให้ปรับแก้รหัสวิชาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และกำหนดรหัสวิชาสำหรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามข้อตกลงของแต่ละวิทยาเขต ทั้งนี้ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552
3	สำนักงานทรัพย์สิน	การขออนุมัติต่อสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณได้อาคารจอดรถงามวงสว่าง 1 การขออนุมัติเช่าพื้นที่บริเวณอาคารจอดรถงามวงสว่าง 2 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด	อนุมัติ
4	สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนา ระบบนิเวศเกษตร	การขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
5	วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติโครงการก้าวสู่ยุค เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) และกำหนดอัตราค่าตอบแทนและอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการโครงการยุค เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติในหลักการและขอให้วิทยาเขตกำแพงแสนตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของโครงการฯ เกี่ยวกับการเรียนและการวัดผล ข้อ 6.5 และรายละเอียดข้ออื่น ๆ กับสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนดำเนินการต่อไป
6	คณะเกษตร	การขออนุมัติเลื่อนการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาคณิศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
8	คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร และพัฒนาอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบ โดยให้เปลี่ยนแปลงกำหนดเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
9	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
10	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	
11	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 02043596 เรื่องเฉพาะทางความปลอดภัย ของอาหาร	
12	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 8) จำนวน 145 คน ประกอบด้วย คุษฎีบัณฑิต 6 คน, มหาบัณฑิต 38 คน และบัณฑิต 101 คน	
13	วิทยาเขตศรีราชา	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
14	สำนักงานตรวจสอบภายใน	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สำนัก	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตว่าคณะควรมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานและควรกำหนดเพดานวงเงินสูงสุดของการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจำนวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ ประทานฯ จึงขอให้สำนักงานตรวจสอบภายในนำไปพิจารณาทบทวนและหารือกับสำนักงานกฎหมาย แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
15	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		การขออนุมัติแก้ไขกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
16	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม-กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552	ที่ประชุมทราบ
		โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2552”	
17	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนัก	
		ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอให้คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วย
		ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ที่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วยสถานศึกษา 8 สถาบัน เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri